



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงกำหนดช่องทางสำหรับประชาชนในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. แจ้งเบาะแสด้วยทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๘๑-๔๑๗๙
๓. แจ้งเบาะแสด้วยทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๒๑๐
๔. แจ้งเบาะแสด้วยผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๕. แจ้งเบาะแสด้วยทางเว็บไซต์ [www.phailom-utt.go.th](http://www.phailom-utt.go.th)
๖. แจ้งเบาะแสด้วยทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสด้วย จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิรัช เล่ายี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  
บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ไปพิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงขอประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมสามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด ที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๔๑๗๙ (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม) หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม [www.phailom-utt.go.th](http://www.phailom-utt.go.th) หัวข้อ “ร้องเรียนร้องทุกข์” และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [www.facebook.com](http://www.facebook.com) / องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ตั้งป้ายโฆษณาให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามกรณี